

สรุปรายละเอียดที่สำคัญของโครงการเอไอเอ ไลฟ์ลิตี้

แบบ 2017e

รายละเอียดที่สำคัญภายใต้โครงการเอไอเอ ไลฟ์ลิตี้ มีดังนี้

1. สถานะ

สถานะของผู้เอาประกันภัยในโครงการเอไอเอ ไลฟ์ลิตี้ แบ่งออกได้เป็น 4 สถานะตามคะแนนเอไอเอ ไลฟ์ลิตี้ที่กำหนดไว้ ดังนี้

สถานะ	คะแนนเอไอเอ ไลฟ์ลิตี้
บรอนซ์	0 – 9,999
ซิลเวอร์	10,000 – 19,999
โกลด์	20,000 – 29,999
แพลทตินัม	30,000 ขึ้นไป

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะและ/หรือระดับคะแนนข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ผ่านทางเว็บไซต์ www.vitality.aia.co.th ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานะและ/หรือระดับคะแนนข้างต้นจะไม่กระทบต่อผลประโยชน์ใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับก่อนมีการเปลี่ยนแปลงนี้
อนึ่ง ผู้เอาประกันภัยที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการครั้งแรก และ/หรือกลับมาเป็นสมาชิกโครงการอีกครั้ง จะมีสถานะเริ่มต้นที่สถานะบรอนซ์ และคะแนนจะเริ่มนับที่ 0

2. ปีสมาชิก

คือ ระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ โดยในหนึ่งรอบปีสมาชิกจะมีระยะเวลา เท่ากับ 12 เดือนและปีสมาชิกนี้จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มเป็น/หรือกลับมาเป็นสมาชิกโครงการ ซึ่งสามารถเริ่มนับได้ตั้งแต่วันที่ใดก็ได้ตามปีปฏิทิน ทั้งนี้ ปีสมาชิกอาจจะเป็นระยะเวลาเดียวกันหรือต่างกับปีกรรมธรรม์ก็ได้ และเมื่อครบรอบปีสมาชิก คะแนนเอไอเอ ไลฟ์ลิตี้จะเริ่มนับใหม่ที่ 0

3. การได้รับผลประโยชน์จากพันธมิตรธุรกิจของโครงการเอไอเอ ไลฟ์ลิตี้

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากพันธมิตรธุรกิจของโครงการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการที่บริษัทได้กำหนดและ/หรือประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.vitality.aia.co.th

4. การได้รับคะแนนเอไอเอ ไลฟ์ลิตี้

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับคะแนนเอไอเอ ไลฟ์ลิตี้จากการทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่กำหนดไว้ตามตารางกิจกรรมเพื่อสุขภาพ (ปรากฏอยู่ในหน้าถัดไป)

อนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และ/หรือคะแนนเอไอเอ ไลฟ์ลิตี้ที่กำหนดไว้ตามตารางกิจกรรมเพื่อสุขภาพดังกล่าวโดยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ผ่านทางเว็บไซต์ www.vitality.aia.co.th ทั้งนี้ ประเภทของกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และ/หรือคะแนนเอไอเอ ไลฟ์ลิตี้ที่กำหนดไว้ตามตารางข้างต้นจะไม่กระทบต่อคะแนนเอไอเอ ไลฟ์ลิตี้ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับก่อนมีการเปลี่ยนแปลงนี้

ตารางกิจกรรมเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ		คะแนน เอไอเอ วัตลิตี		
		จำนวน	เงื่อนไขการให้	สูงสุดต่อปี
การทำแบบประเมินออนไลน์สุขภาพแบบเอไอเอ วัตลิตี*		500 คะแนน	สองครั้งต่อปี ห่างกันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน	1,000
การทำแบบประเมินออนไลน์เกี่ยวกับการออกกำลังกาย*		500 คะแนน	สองครั้งต่อปี ห่างกันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน	1,000
การทำแบบประเมินสภาวะความเครียด*		500 คะแนน	สองครั้งต่อปี ห่างกันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน	1,000
การทดลองออนไลน์ว่าจะเลิกสูบบุหรี่ หรือแสดงว่าเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่*		500 คะแนน	สองครั้งต่อปี ห่างกันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน	1,000
การทำแบบประเมินออนไลน์ภาวะทางโภชนาการ*		500 คะแนน	สองครั้งต่อปี ห่างกันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน	2,500
การทำแบบประเมินภาวะทางโภชนาการ กับนักโภชนาการที่ได้รับการรับรองจากโรงพยาบาล โดยการให้คำปรึกษาตัวต่อตัว		1,000 คะแนน	สองครั้งต่อปี ห่างกันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน	
การทำแบบประเมินออนไลน์คุณภาพการนอนหลับ*		250 คะแนน	สองครั้งต่อปี ห่างกันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน	500
การวัดคุณภาพการนอนหลับจากเครื่องมือเพื่อสุขภาพจำพวก Wearable Devices ซึ่งสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์และซิงค์ข้อมูลการนอนหลับของคุณได้ที่เว็บไซต์ www.vitality.aia.co.th หรือแอปพลิเคชันเอไอเอ วัตลิตี		5 คะแนน	ทุกวัน	1,830
การตรวจสุขภาพพื้นฐาน	ดัชนีมวลร่างกาย (และเส้นรอบพุง)	750 คะแนน สำหรับการตรวจ และเพิ่มอีก 750 คะแนน หากผลการตรวจอยู่ในช่วงของค่าปกติ	หนึ่งครั้งต่อปี	6,000
	ความดันโลหิต			
	ระดับคอเลสเตอรอล			
	ระดับกลูโคส			
การตรวจสุขภาพขั้นสูง	การตรวจ HIV	1,000 คะแนน ต่อการตรวจหนึ่งรายการ	หนึ่งครั้งต่อปี	คะแนนสูงสุดขึ้นอยู่กับอายุและเพศ**
	การตรวจมะเร็งปากมดลูก สำหรับผู้หญิงอายุ 21 ปีขึ้นไป			
	การตรวจแมมโมแกรม สำหรับผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป			
	การตรวจอุจจาระ สำหรับผู้ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป			
	การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก สำหรับผู้ชาย 50 ปีขึ้นไป			
การฉีดวัคซีน	ไข้หวัด	1,000 คะแนน ต่อการฉีดวัคซีน	หนึ่งครั้งต่อปี	1,000
	ไวรัสตับอักเสบบี		หนึ่งครั้งต่อบุคคล	1,000
	ป้องกันมะเร็งปากมดลูก		หนึ่งครั้งต่อบุคคล	1,000
การตรวจสุขภาพฟัน		1,000 คะแนน	หนึ่งครั้งต่อปี	1,000
การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น		500 คะแนน	หนึ่งครั้งต่อปี	500
การบริจาคโลหิต		100 คะแนน	สองครั้งต่อปี ห่างกันไม่ต่ำกว่า 3 เดือน	200
การประเมินสมรรถภาพร่างกายแบบเอไอเอ วัตลิตีกับพันธมิตรธุรกิจของโครงการ		750 คะแนน สำหรับการประเมิน และเพิ่มอีก 750 คะแนน หากผลการประเมิน อยู่ในช่วงของค่าปกติ	หนึ่งครั้งต่อปี	1,500
พิชิตเป้าหมายทางสุขภาพที่โครงการแนะนำให้ เช่น เป้าหมายออกกำลังกาย 10 นาที จำนวน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ www.vitality.aia.co.th หรือแอปพลิเคชันเอไอเอ วัตลิตี		ขึ้นอยู่กับประวัติ (โปรไฟล์) ของสมาชิก	ให้เป็นครั้ง ๆ ไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	6,000

* โดยการทำแบบสอบถามออนไลน์จากเว็บไซต์ www.vitality.aia.co.th หรือแอปพลิเคชันเอไอเอ วัตลิตี

** อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.vitality.aia.co.th หรือแอปพลิเคชันเอไอเอ วัตลิตี

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกิจกรรม และ/หรือคะแนนข้างต้น

ตารางกิจกรรมเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ	คะแนน เอไอเอ วัตลิตี		
	จำนวน	เงื่อนไขการให้	สูงสุดต่อปี
การใช้บริการสถานออกกำลังกายของพันธมิตรธุรกิจของโครงการ	100 คะแนน	ทุกวัน	15,000
การดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องมือเพื่อสุขภาพจำพวก Wearable Devices หรือแอปพลิเคชันสำหรับการติดตามการออกกำลังกายซึ่งสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์และซิงค์ข้อมูลการออกกำลังกายของคุณได้ที่เว็บไซต์ www.vitality.aia.co.th หรือแอปพลิเคชันเอไอเอ วัตลิตี	50 หรือ 100 คะแนน	ทุกวัน	
กิจกรรมออกกำลังกาย เช่น การวิ่งมาราธอน การปั่นจักรยาน การเดินเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีการส่งหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าการร่วมกิจกรรมจริง **	100 ถึง 1,500 คะแนน ขึ้นอยู่กับกิจกรรม	ทุกวัน	
การใช้จ่ายอาหารเพื่อสุขภาพ (ผัก ผลไม้สด และนมพาสเจอร์ไรส์สูตรพร่องมันเนย) จากพันธมิตรธุรกิจของโครงการ	1 คะแนน ทุกๆ การใช้จ่าย 5 บาท ต่อการใช้จ่าย (สูงสุด 400 คะแนนต่อเดือน และ ยอดใช้จ่ายไม่เกิน 2,000 บาทต่อเดือน)	ให้เป็นครั้ง ๆ ไป ตามการใช้จ่าย	4,800

* โดยการทำแบบสอบถามออนไลน์จากเว็บไซต์ www.vitality.aia.co.th หรือแอปพลิเคชันเอไอเอ วัตลิตี

** อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.vitality.aia.co.th หรือแอปพลิเคชันเอไอเอ วัตลิตี

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกิจกรรม และ/หรือคะแนนข้างต้น